

Số: /KH-THPTBD

Hải Phòng, ngày 15 tháng 10 năm 2022

KẾ HOẠCH **Thực hiện công tác pháp chế năm học 2022 - 2023**

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Công văn số 5107/BGDĐT-PC ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2022- 2023 về công tác pháp chế;

Căn cứ văn bản số 3088/SGDĐT-TTr ngày 10/10/2022 về triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2022- 2023 của Sở GD&ĐT Hải Phòng

Trường THPT Bạch Đằng xây dựng kế hoạch thực hiện Công tác pháp chế năm học 2022 - 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Công tác pháp chế nhằm góp phần đưa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh (CB-GV-NV-HS) của nhà trường một cách thường xuyên, kịp thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; giúp mỗi (CB-GV-NV-HS) nhận thức sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của công tác pháp chế trong hoạt động của trường, của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường về việc chấp hành pháp luật, sử dụng pháp luật làm công cụ, phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần xây dựng môi trường giáo dục ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện nếp văn minh, giữ gìn an ninh - trật tự an toàn xã hội.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với công tác pháp chế trong cơ sở giáo dục, nhằm từng bước hạn chế, tiến tới không có hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

2. Yêu cầu

Công tác pháp chế phải đúng chủ trương, đường lối quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của ngành Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).

Công tác pháp chế phải đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện và hiệu quả

Công tác pháp chế phải phù hợp với đặc điểm xã hội, văn hóa truyền thống và các cuộc vận động, các phong trào lớn của ngành, của địa phương; phối hợp các lực lượng công tác pháp chế trong và ngoài ngành GD&ĐT cùng tham gia thực hiện.

Gắn chặt hơn nữa công tác Công tác pháp chế với giáo dục đạo đức, giáo dục công dân. Kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa: tích hợp lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong môn học Giáo dục công dân, đảm bảo sự liên thông về kiến thức giữa các cấp học và trình độ đào tạo. Kết hợp giáo dục pháp luật thông qua các môn học với các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt dưới cờ.

II. NHIỆM VỤ CHUNG NĂM HỌC 2022 - 2023:

1. Đặc điểm tình hình:

Năm học 2022 – 2023 toàn ngành giáo dục tiếp tục triển khai Nghị quyết số 29/NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng về "Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo", thực hiện chủ đề “Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013, Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Đồng thời bám sát các quy định tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Về phát triển số lượng, năm học này toàn trường có 33 lớp với số học sinh đầu năm là 1489 em, Trong đó khối 10 có 10 lớp với 549 học sinh, khối 11 có 11 lớp với 490 học sinh, Khối 12 có 10 lớp với 448 học sinh.

- Tổng số CB - GV - NV biên chế toàn trường là 79 đ/c trong đó:100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn có 19 đồng chí chiếm 25,3% và 02 đồng chí đang theo học cao học. Đội ngũ CBQL có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm trong công việc được giao. Lực lượng giáo viên trẻ chiếm 65% là một thuận lợi trong công tác chuyên môn cũng như trong công tác chủ nhiệm và các hoạt động tập thể. Trình độ tin học của giáo viên đã được nâng cao thể hiện trong việc soạn, giảng và ứng dụng CNTT trong dạy học, ra đề,...

- Cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất ngày càng tăng cường theo hướng chuẩn hoá và hiện đại; Cơ cấu các bộ phận phù hợp với yêu cầu như: Cơ cấu các tổ chuyên môn và nghiệp vụ, Hội đồng thi đua khen thưởng, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Tổ chức Đảng và các đoàn thể quần chúng (Công đoàn, Đoàn TNCS HCM); Các phòng thư viện, y tế học đường, thực hành - thí nghiệm được hoàn chỉnh hơn về trang thiết

bị tiến tới chuẩn hóa về CSVC.

2. Nhiệm vụ chung:

1. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công tác pháp chế tại các nhà trường và cơ sở giáo dục; phân công cán bộ, giáo viên làm công tác pháp chế tại nhà trường và phát huy hiệu quả của công tác pháp chế, Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) liên quan đến nhà trường: Luật Giáo dục năm 2019, các nghị định, thông tư, Quyết định lĩnh vực giáo dục để cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện, góp phần xây dựng nhà trường dân chủ, kỷ cương, nền nếp. tập trung tuyên truyền, phổ biến về luật phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định giáo dục là tiền đề mang tính quyết định đến việc hình thành và nâng cao ý thức pháp luật cho mọi người.

3. Xây dựng nhà trường an toàn, không có cán bộ, giáo viên, học sinh vi phạm pháp luật:

- Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân. Tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tập trung đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa; tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tổ chức thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi môn giáo dục công dân; báo cáo viên pháp luật giỏi cấp trường; tổ chức tốt “Ngày pháp luật” khi có văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

- Tiếp tục bổ sung và sử dụng tủ sách pháp luật đạt hiệu quả; định kỳ hàng năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo Sở GD&ĐT và cơ quan cấp trên về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị.

- Phổ biến, tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Nếu có vụ việc phát sinh, thực hiện theo quy định của pháp luật và báo cáo Sở GD&ĐT.

- Đặc biệt quan tâm và tăng cường công tác tự kiểm tra trong đơn vị nói chung và tự kiểm tra công tác pháp chế, ý thức thi hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Quản lý con dấu chặt chẽ theo quy định.

IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Kiện toàn tổ chức pháp chế

Thành lập ban pháp chế năm học 2022 – 2023, phân công 01 đồng chí phó hiệu trưởng trực tiếp phụ trách công tác pháp chế của nhà trường, tổ chức và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế của nhà trường;

Cử cán bộ phụ trách công tác pháp chế tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật do Phòng GDĐT và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

2. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn bản pháp quy, đảm bảo các hoạt động của đơn vị được thực hiện theo đúng qui định của pháp luật.

Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai tuyên truyền trong nhà trường.

Thực hiện tổ chức triển khai cho cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác do các cơ quan Nhà nước đề nghị hoặc yêu cầu; việc tổ chức lấy ý kiến phải triển khai nghiêm túc, có chất lượng, kịp thời theo đúng thời gian, đối tượng quy định.

3. Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

Lập sổ theo dõi và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực giáo dục của nhà trường (Quản lý công văn đi - đến).

Thường xuyên cập nhật, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

Thường xuyên kiểm tra những văn bản QPPL của Bộ GDĐT, UBND, HĐND Thành phố ban hành như Thông tư, Quyết định, Nghị quyết ...) và báo cáo, đề xuất với Sở GDĐT trình cấp có thẩm quyền những vấn đề bất cập, đề nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ theo quy định

Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý, điều hành của Nhà trường ban hành (Quyết định, công văn, hướng dẫn, quy chế...) đảm bảo đúng về thể thức và thẩm quyền ban hành

Lập sổ đăng ký văn bản đi và sổ đăng ký văn bản đến theo mẫu quy định; tiếp nhận, xử lý kịp thời văn bản đến.

4. Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)

Tiếp tục triển khai hai thực hiện kế hoạch 194/KH-BGDĐT ngày 28/2/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của ngành giáo dục; Kế hoạch số 19/KH-SGDĐT-TTr ngày 16/2/2022 của Sở GD&ĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 trong đó:

Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch công tác PBGDPL tại nhà trường, trong đó tiếp tục lồng ghép việc triển khai, tuyên truyền, nội dung PBGDPL cần bám sát các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2022-2023 của ngành giáo dục

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Giáo dục năm 2019. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới ban hành liên quan đến tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ của nhà trường; văn bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của viên chức, nhà giáo, người lao động, người học và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Luật phòng chống tham; Luật An ninh mạng,

Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa; tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động GDNGLL.

Xây dựng hệ thống tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền PBGDPL trong nhà trường. Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của trường. Khai thác và sử dụng có hiệu quả Tủ sách pháp luật của nhà trường.

Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức PBGDPL mới trong công tác PBGDPL. Tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai công tác PBGDPL.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật” ngày 09/11/2022 vào giờ chào cờ.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể:

Xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật của năm học phù hợp, khoa học, khả thi;

Định kỳ tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại tiết học đầu năm học do giáo viên chủ nhiệm thực hiện tới tất cả các lớp trong toàn trường; Có kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn trường học ngay từ tháng 8/2022; tổ chức thành công Hội nghị và ký quy chế phối hợp đảm bảo ANTT, an toàn trường học và ký cam kết thực hiện tốt ATGT tới toàn thể CB, GV, NV và học sinh toàn trường vào tháng 10/2022 và nhân dịp tết Nguyên đán 2023, có sự chứng kiến của đại diện Công an huyện Thủy Nguyên, Công an xã Lưu Kiếm, Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh.

Bảo đảm trật tự giao thông khu vực trước cổng trường; Ban an toàn giao thông trường đã chỉ đạo các tập thể lớp; đội ngũ GVCN phối hợp tốt với BCH Đoàn trường giáo dục ý thức chấp hành quy định về ATGT nói chung và trước khu vực cổng trường nói riêng, không có hiện tượng ùn tắc giao thông trước cổng trường, học sinh tham gia giao thông bằng xe đạp điện và xe máy phần lớn đều chấp hành tốt các quy định về ATGT đường bộ.

Chú trọng đổi mới, sáng tạo để làm phong phú thêm hình thức, biện pháp tuyên truyền như tổ chức buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật về thực hiện văn hoá giao thông có đại diện tất cả các lớp tham gia đi cổ động tại trường và trên các tuyến đường có học sinh trường đi qua;

Tích hợp nội dung pháp luật trong môn học Đạo đức, giáo dục công dân, Pháp luật đầy đủ kịp thời, đúng quy định;

Kết hợp giáo dục pháp luật thông qua các môn học với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp một cách phù hợp hấp dẫn, bổ ích có sự tham gia nhiệt tình của Ban ĐDCMHS lớp như xây dựng các tiêu phẩm, thi trước trường có chấm điểm xếp loại và đánh giá rút kinh nghiệm của BGH ngay sau khi thực hiện;

Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị;

Tổ chức thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường và tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Sở GD&ĐT tổ chức đúng thời gian và đủ thành phần.

Tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bệnh dịch Covid19 với nội dung, hình thức phổ biến tuyên truyền phù hợp với điều kiện của đơn vị

Phân đấu không có cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh vi phạm pháp luật; không có đơn thư, khiếu nại vượt cấp, không để tồn đọng đơn thư khiếu nại; Thực hiện công tác kiểm tra báo cáo đúng hướng dẫn của cấp trên và của địa phương.

5. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm học 2022 – 2023, thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục tại đơn vị, kiểm tra việc thực hiện pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/ – 2023, thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục tại đơn vị, kiểm tra việc thực hiện pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định 32/2022/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 59, Quyết định số 444/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 của Bộ GD&ĐT; Các văn bản của thành phố, Sở GD&ĐT Hải Phòng

Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật: thông tin về tình hình thi hành pháp luật do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp và thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; số lượng, nội dung văn bản không thống nhất, đồng bộ và khả thi, nội dung, hình thức phổ biến pháp luật đã được thực hiện, tình hình xử lý vi phạm pháp luật.

Kiểm tra, điều tra, khảo sát, xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các VBQPPL có nội dung trái pháp luật.

Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục tại nhà trường và gửi Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định

6. Về công tác thi đua, khen thưởng

Hiệu trưởng ra quyết định khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế, PBGDPL.

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ: (Phụ lục 1 đính kèm)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Phó hiệu trưởng phụ trách công tác Pháp chế tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện; đồng thời tổ chức giao ban trong cuộc họp Ban lãnh đạo trường, báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT Hải Phòng trước ngày 10/6/2023;

- Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm tổ chức lớp thực hiện kế hoạch và tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật do trường và Sở GD&ĐT tổ chức đúng yêu cầu và có chất lượng.

Trên đây là Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2022 - 2023. Đề nghị các tập thể và tất cả các CB-GV-NV nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc thông tin ngay cho Ban lãnh đạo để được giải quyết kịp thời ./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Sở;
- BGH;
- Tổ pháp chế;
- Tổ CM-NV;
- Công đoàn, Đoàn TN;
- Lưu : VT.

HIỆU TRƯỞNG



Đỗ Thị Thúy Vinh